



ที่ 81/2567

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

ปิดฉาก Thai Festival Fukuoka 2024 ด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ

งานเทศกาลไทยฟูกูโอกะ (Thai Festival Fukuoka) 2024 (ครั้งที่ 5) เมื่อวันเสาร์ที่ 10 และ วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2567 ณ สวนสาธารณะ Tenjin Chuo เมืองฟูกูโอกะ จบลงด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ โดยมีสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานฟูกูโอกะ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน

เทศกาลไทยในปีนี้มีความพิเศษกว่าครั้งที่ผ่านมา ๆ มา คือ มีบูธจำหน่ายสินค้า อาหาร และบริการของไทยมากที่สุด ตั้งแต่เคยจัดงานมา มีการแสดงบนเวทีที่อัดแน่นตลอดทั้งสองวัน ทั้ง “มินิคอนเสิร์ต” ครั้งแรกในฟูกูโอกะของคุณป๊อด ธนชัย อุชชิน ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง การแสดงนาฏศิลป์และวัฒนธรรมไทยโดยคณะนักแสดงจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การสาธิตศิลปหัตถกรรมไทยโดยคณะประณีตไทย การแสดงดนตรีสดของชุมชนไทยในฟูกูโอกะ และ Lucky Draw ซึ่งรางวัลสูงสุด บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ฟูกูโอกะ-กรุงเทพฯ รวมทั้งการแสดงบนเวทีและกิจกรรมจับรางวัลโดย KUMAMON หมี่มาสกอตชื่อดังจากจังหวัดคุมาโมโตะตลอดจนเป็นปีแรกที่ภาคเอกชนร่วมกันสนับสนุนอย่างแข็งขัน เพื่อให้สามารถจัดงานครั้งนี้ได้

ในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2567 เวลา 17.00 น. นายโกศล สถิตธรรมจิตร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ และนางสาวสุดาพร วรพล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานฟูกูโอกะ ได้ให้การต้อนรับ นาย Seitaro HATTORI ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ พร้อมภริยา และนาย Genki NIEDA ประธานสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตร ไทย-ญี่ปุ่น สภาจังหวัดฟูกูโอกะ ซึ่งให้เกียรติมาขึ้นกล่าวบนเวทีแสดงความยินดีกับการจัดงาน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติอื่น ๆ ได้แก่ นางรุจิรัศม์ ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการ ททท. (ด้านบริหาร) สมาชิกสภาจังหวัดฟูกูโอกะ และคณะกงสุลและองค์การระหว่างประเทศประจำเมืองฟูกูโอกะ

สถานกงสุลใหญ่ฯ และ ททท. สำนักงานฟูกูโอกะ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก (การบินไทย วรรณภาพ ชาวไทย และเครือโรงแรมดุสิต) และผู้ออกบูธทุกคน ตลอดจนคณะนักแสดงทั้งจากไทยและชุมชนไทยในฟูกูโอกะ และภูมิภาคคิวชูของประเทศญี่ปุ่น ที่ช่วยสนับสนุนให้งานเทศกาลไทยครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ และการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นผ่านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี อาหาร และการท่องเที่ยวของไทย อันจะเป็นรากฐานของความร่วมมือที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศซึ่งมีความสัมพันธ์กันมายาวนานกว่า 600 ปี และจะครบรอบ 140 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ค.ศ. 2027

* * * * *

16 สิงหาคม 2567























